

สารลับตึกภาพ

ปีที่ 4 เล่มที่ 2 ฉบับ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555



กิจกรรมทูตลับตึกภาพสัญจร ครั้งที่ 7 : สภทบาสลับตึกภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 5
ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

สำนักงานเลขาธิการทูตลับตึกภาพ
มูลนิธิสหพันธ์ลับตึกภาพสากล (ประเทศไทย)



กากาย

การสร้างความรักความ
อบอุ่นในครอบครัว จะเป็นเสมือน
การสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวได้
ห่างไกลจากปัญหาและความรุนแรง
อันเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการสร้าง
ความมั่นคงให้กับสังคม เพราะ
ครอบครัว คือ แหล่งที่บ่มเพาะเมล็ด
พันธุ์แห่งความรัก ความดี และ
นำมาซึ่งสันติภาพ ที่เริ่มต้นจาก
ครอบครัวไปสู่ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือ
ข้อคิดเห็นในการจัดทำวารสาร
ประการใด กรุณาแนะนำติชมได้นะ
คะ

กองบรรณาธิการ

ในเล่ม

	หน้า
สารถึงทูตสันติภาพ	3
กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 7 :	
สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 5	4
การประชุมใหญ่สามัญมูลนิธิฯ	6
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ	6
กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ ครั้งที่ 5-6	7
การประชุมคณะกรรมการสนทนาสันติภาพ	8
เตรียมดำเนินงาน โครงการสงบนิ่งฯ	8
ร่วมประชุมเสวนา “สมานฉันท์ปรองดอง ในมุมมองของศาสนา และประชาชน”	9
กิจกรรม โครงการ Peace Volunteer	9
กิจกรรมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกฯ	11
กิจกรรมสหพันธ์เยาวชนฯ	12
แนะนำทูตสันติภาพ	14
ข่าวประชาสัมพันธ์	15

สารถึงญาติพี่น้อง



ปัจจุบันนี้เรามักจะได้รับฟังว่าเด็กๆ ทุกวันนี้ฉลาดขึ้นเก่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการพัฒนา เพราะถ้าลูกๆ ไม่เก่งกว่าพ่อแม่ก็จะไม่ใช่อภินิหารบุตร น้องไม่เก่งกว่าพี่บ้านเมืองก็ไม่เจริญ ดังนั้นเราจึงต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกๆ เก่งกว่าพ่อแม่ น้องๆ เก่งกว่าพี่ๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ โดยปราศจากความริษยา หรือไม่ยอมก้มหน้าให้เขาดีกว่า เก่งกว่า แต่สิ่งที่ตามมา และกล่าวขวัญกันเป็นอย่างมากคือ การดำรงชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ กริยา มารยาท ซึ่งเป็นสมบัติผู้ดี และความมีศีลธรรม การละอายต่อบาป หรือความขี้ขลาดๆ นั้น มักไม่ค่อยได้รับการบอกกล่าว หรือสั่งสอนกันเหมือนแต่ก่อน เพราะผู้ใหญ่ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และนำวิธีการต่างๆ มาใช้ซึ่งก็ไม่ค่อยเป็นผล ผมได้เห็นป้ายโฆษณาที่เป็น Cut out ข้างทางด่วนเขียนไว้ว่า “การแสดงเป็นตัวอย่าง ดีกว่าคำสอนถึงร้อยครั้ง”

จึงเห็นได้ว่าถ้าเราอยากให้เด็กๆ ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร เราผู้ใหญ่ก็ควรประพฤติปฏิบัติให้เขาดูเป็นตัวอย่างเช่นนั้น โดยไม่ต้องออกแรงพูดแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งตัวเองก็ยังไม่ได้

ดังนั้นขอให้ผู้ใหญ่จงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในทุกๆ ด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคม รวมทั้งประเทศชาติให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

พลเอก

(เทอดศักดิ์ มารมย์)

รองประธานคณะกรรมการทูตสันติภาพ
ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

**กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 7 : สันทนาสันติภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 5
ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม**



คณะอนุกรรมการทูตสันติภาพ
ฝ่ายวิชาการและการศึกษา มูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากลฯ จัดกิจกรรมทูตสันติภาพ
สัญจร ครั้งที่ 7 : สันทนาสันติภาพ (Open
Forum) ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้น
กล้าเยาวชน” ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและ

สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม เพื่อรับฟังการบรรยาย และร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำกระบวนการสร้าง

เมล็ดพันธุ์สันติวิธี และการขยายกล้าเมล็ดพันธุ์สันติวิธี
เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำมาศึกษาในการ
สนทนาสันติภาพครั้งต่อไป โดยมีดร. โททม อารียา และ
ผศ. ดร. ปาริชาติ สุวรรณบุบผา ผู้อำนวยการสถาบันฯ



ให้การต้อนรับคณะสนทนาสันติภาพ และนำเสนอกิจกรรมของสถาบัน โดยเฉพาะ
ด้านที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย นำเสนอโดยคณะ
ทีมงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ภายหลังการนำเสนอคณะสนทนาสันติภาพได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับกระบวนการเมล็ดพันธุ์สันติวิธี และการขยายเมล็ดพันธุ์สันติวิธีเพื่อเก็บ



ข้อมูลจากการสนทนาประยุกต์ใช้กับงานส่งเสริม
สันติภาพ เพื่อการพัฒนาเยาวชน ประชาชน และผู้นำ
สังคมให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีจิตใจรักสันติ และมี
ความสามารถในการเสริมสร้างความปรองดองและ
สันติภาพให้กับองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ



จากนั้น **ศ. กิรติ บุญเจือ** รองประธานมูลนิธิฯ
ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในนามมูลนิธิฯ แก่ **ผศ. ดร.
ปาริชาติ สุวรรณบุบผา** และมอบหนังสืออัตชีวประวัติท่าน
ศาสตราจารย์ **ดร. ชัน เมียง มูน** แก่ **ดร. โคทม อารียา** จาก
กิจกรรมครั้งนี้ ได้กระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่าย
เดิม และเครือข่ายใหม่หลายกลุ่ม มีผู้เข้าร่วมสนทนา
สันติภาพ จำนวนทั้งสิ้น 62 คน (คณะกรรมการมูลนิธิฯ 3

คน ทูตสันติภาพและแกนนำสนทนาสันติภาพ 16 คน เครือข่ายภายในองค์กร
จำนวน 17 คน เครือข่ายจากภายนอกองค์กร 14 คน และคณะสนทนาสันติภาพใน
พื้นที่ จำนวน 12 คน)



การประชุมใหญ่สามัญมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ประจำปี 2555

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร UCF บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้นำศาสนา ทูตสันติภาพ และองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนการทำงานปี 2555 ของมูลนิธิฯ และได้แต่งตั้ง



พลตำรวจโททวีศักดิ์ ตู๊จินดา และ นายสุเมธ เตชะ ไกรศรีเป็น กรรมการมูลนิธิฯ เพิ่ม 2 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 109 คน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ครั้งที่ 1

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2555 และได้ปรึกษาหารือในการเตรียมจัดงานประชุมผู้นำนานาชาติเพื่อสันติภาพ และงานฉลองรับพรมงคลดสมรสนานาชาตนาเพื่อสันติภาพ ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน ศกนี้ โดยมีพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นประธานในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ ชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ บางกะปิ กรุงเทพฯ มีกรรมการเข้าประชุมจำนวน 19 คน



กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ ครั้งที่ 5 >

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ
จัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ ครั้งที่ 5
ในหัวข้อ “การเขียนหนังสือติดต่อกองการ”



ครั้งที่ 2 เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ โดยมี นางสาว
กัณณ์เกชาลัทธ์ กรุสากยวงศ์ เป็นวิทยากร มี ผู้เข้าร่วมเป็น
นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ



เพชรบุรี และจากมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4 คน ในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือติดต่อกองการในรูปแบบต่างๆ ด้วย เมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 มูลนิธิฯ



< กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ ครั้งที่ 6

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ร่วมกับ
สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกฯ จัดอบรม “การ
พัฒนาบุคลิกภาพ” โดยมีนางพนิดา ดวงจินดา
เป็นวิทยากร หลังการบรรยายได้ฝึกภาคปฏิบัติมารยาททางสังคมที่ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมไทย อาทิ การยืน การนั่ง การไหว้ที่ถูกต้อง ฯลฯ แก่เจ้าหน้าที่ และ
อาสาสมัครของมูลนิธิฯ จำนวน 23 คน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 มูลนิธิฯ



การประชุมคณะแกนนำสนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 2/2555

การประชุมคณะแกนนำสนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อ 8 พฤษภาคม 2555 โดยมี รศ.ดร. ภิรมย์ จีนถาวร เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน



แสดงความคิดเห็นในการทำโครงการชุมชนต้นกล้าสันติภาพ และการเตรียมจัดสนทนาสันติภาพในครั้งต่อไป โดยมีทูตสันติภาพ และผู้แทนองค์กรเครือข่าย เข้าร่วมประชุมจำนวน 17 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ

เตรียมงานโครงการสงบนิ่งฯ เนื่องในโอกาสวันสันติภาพสากล ปี 2555 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

นายจักริน เอี่ยมสำอางค์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ และนางสาวกัญฉณ์เกษลัทธ์ ครูศากยวงศ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทูตสันติภาพ และคณะ เข้าพบนางสาวศุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรึกษาหารือเตรียม



จัดงานโครงการสงบนิ่งฯ เนื่องในโอกาสวันสันติภาพสากล ปี 2555 ให้ขยายเพิ่มในโรงเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสนง. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ร่วมประชุมเสวนา สภานักปกป้องตองในมุมมองของศาสนาและประชาชน

นายจักริน เอี่ยมสำอางค์ นางสาวกณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ์ คณะทูตสันติภาพ และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมการประชุมเสวนา “สภานักปกป้องตองในมุมมองของศาสนาและประชาชน” โดยมี นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และร่วมแสดงความคิดเห็นในภาคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสภานักปกป้องตองในมุมมองของประชาชน ภายในงานมี ผู้นำศาสนา ศาสนิกชน ภาครัฐ และตัวแทนจากประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา



Peace Volunteers



มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ร่วมกับกลุ่มเยาวชนคนต้นแบบ มารวมคำแห่ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในโครงการ “ต้นไม้แห่งรักษ์” ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี) หมู่ 10 ต.บางขุนไทร อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกในความรักต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเพิ่มจำนวนป่าชายเลนอันจะสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรในชายฝั่งทะเลตะวันออก มีอาสาสมัครนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน 95 คน



(อ่านต่อหน้า 10)



มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ร่วมกับ
 ศูนย์เยาวชนคนต้นแบบ จัดโครงการ “เต็มรักให้น้อง
 อิ่มท้อง อิ่มใจ” นำเครื่องอุปโภค บริโภค และกองทุนอาหารกลางวันไปมอบให้
 น้องๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและเด็กยากจนวัดสระแก้ว อ. ป่าโมก จ.
 อ่างทอง พร้อมทั้งมอบความสุขผ่านกิจกรรมสันทนาการให้น้องๆ จำนวน 300 คน
 ผ่านการเล่นเกมส์ฐานความรู้ต่างๆ มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 208 คน
 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2555 ก่อนกลับคณะอาสาสมัครได้รับการพรมน้ำมนต์และ
 ได้รับพรเพื่อเป็นสิริมงคล จากพระผู้ใหญ่ของวัดสระแก้วด้วย

(ต่อจากหน้า 9)

โดยมีนายไพโรจน์ นาครักษา
 หัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน
 ที่ 6 ได้ให้ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับป่าชาย
 เลนและระบบนิเวศน์ พร้อมทั้งอธิบายถึง
 แนวทางและวิธีการในการปลูกป่าชายเลน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555





ปรึกษาหารือการทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพ

นางมณฑิลา พัทธวิเชียร ประธานสหพันธ์สตรีฯ และคณะ ได้เข้าพบคุณหญิงฉวีจิรา วัธนเวกีน อังอุบลกุล ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และพลอากาศตรีหญิงลัดดาวัลดี มงคลอภิบาล ผู้แทนจากสภาสตรีแห่งชาติฯ



เพื่อปรึกษาหารือในการร่วมกันจัดงาน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2555 ภายใต้ชื่อโครงการ “เทอดไท่องค์กรราชินี 10 ปีวันสตรีไทย ให้ชีวิตโลกกระบือ” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 โดยกำหนดจัดงานเปิดตัวโครงการในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ สภาสตรี

การประชุมคัดสรรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ

นางพนิดา ดวงจินดา กรรมการมูลนิธิฯ และรองประธานสหพันธ์สตรีฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคัดสรรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ประเภทองค์กร ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ใน



เบื้องต้นได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา และจะถูกคัดเลือกโดยนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งให้เหลือภาคละ 3 คน จากทั้งหมด 5 ภาคทั่วประเทศ



มอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างคอกแพะถาวร

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกฯ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 15,000 บาท เพื่อสร้างคอกแพะถาวร ขนาด 3 x 2.5 เมตร จำนวน 1 คอก ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2553 ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร้อนพิบูลย์ จ.



นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ด้านการปศุสัตว์ดีเด่น ของประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะนมร่วมเป็นแรงงานช่วยกันสร้างคอกแพะ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม



ร่วมกิจกรรม สัมพุทธยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 12

แกนนำเยาวชนจากสหพันธ์เยาวชน

คนหนุ่มสาวฯ เข้าร่วมกิจกรรม “สัมพุทธยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 12” ณ ตึกอัมรินทร์พลาซ่า เมืองในวันวิสาขบูชา เพื่อรณรงค์การตักบาตรหนังสือถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 199 รูป และนำหนังสือไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ โดยมี พ.ต.อ. พิระพงษ์ ช่างสุวรรณผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 7 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนรับมอบ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา





โครงการ ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง (ศูนย์เรียนรู้ชุมชน)



สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาว
เพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียง
ยืน สำนักงานป่าไม้ จ.อุดรธานี และ
สโมสรโรตารีบ้านเชียง จ.อุดรธานี จัด

ค่ายเยาวชนต้นกล้าแห่งความหวัง ในโครงการ ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง (ศูนย์
เรียนรู้ชุมชน) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2555 ณ อุทยานภูฝอยลม สำนักงานป่า
ไม้ จ.อุดรธานี ผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน

จากนั้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
นายรศท. ฑูณพุช เลขาธิการสหพันธ์
เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ พร้อมคณะ ได้มอบ
เงินกองทุนจำนวน 100,000 บาท แก่ นาย
สุรกิจ สุวรรณเกษม นายกอบต. ดอนหญ้านาง
นาง อ. ภาชี จ. อุษรยา และได้ร่วมกันวาง
แผนการทำงานในโครงการห้องสมุดมีชีวิต
เพื่อน้อง (ศูนย์เรียนรู้ชุมชน) ร่วมทั้งการจัด
กิจกรรมในชุมชนร่วมกับคณะทำงาน
สมาชิกอบต. และอาสาสมัครเยาวชนของ
ตำบลดอนหญ้านาง โดยการก่อสร้าง และกิจกรรมต่างๆ จะเริ่มดำเนินการระหว่าง
เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ศกนี้



แนะนำทูตสันติภาพ

ศาสตราจารย์นิธิรุทธิ จันทร์ก้อน เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2483 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบัน Singapore Bible College ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น ประธานองค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต ซึ่งมีเครือข่ายงานทั่วประเทศ 14 แห่ง เป็นนักเทศนาฟื้นฟูทั่วประเทศและต่างประเทศ เป็นเจ้าของและวิทยากรรายการ “สวรรค์ในบ้าน”



ออกอากาศทางช่อง 3 และช่อง 9 เป็นเวลา 12 ปี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 สำหรับรายการประเภทสร้างสรรค์ครอบครัวจากคณะกรรมการจิตวิทยาแห่งชาติ ของกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นวิทยากรพิเศษให้คำสอนและคำปรึกษา เกี่ยวกับชีวิตและจิตวิญญาณ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพระกิตติคุณสมบูรณ์ เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิหทัยทิพย์ เป็นมูลนิธิ ที่ก่อตั้งขึ้นไม่ได้หวังผลกำไรเพื่อการศึกษา แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนฤทัยทิพย์ (โรงเรียนการกุศลใน โครงการของมูลนิธิหทัยทิพย์) เพื่อให้เด็กยากจนมีการศึกษาที่ดีขึ้น ตั้งอยู่ที่ 133 ม.7 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ปัจจุบันเปิดให้การศึกษาแก่นักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

“สานสันติภาพ” กำหนดออกทุก 3 เดือน เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสาร ด้านสันติภาพ กิจกรรมต่างๆ ของทูตสันติภาพและมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล สำนักเลขานุการทูตสันติภาพยินดีรับบทความเกี่ยวกับสันติภาพจากทูตสันติภาพ และสมาชิกสัมพันธ์ทุกท่าน ติดต่อเป็นสมาชิกสัมพันธ์หรือช่วยสนับสนุนการจัดพิมพ์ “สานสันติภาพ” ได้ที่สำนักงานเลขานุการทูตสันติภาพ โทร. 02-718-7766 ต่อ 221, 230 โทรสาร 02-716-2248 e-mail: afpthai@gmail.com หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ www.upf.or.th www.facebook.com/afpthai

ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการสงบนิ่งร่วมจิตธิษณ์เนื่องในวันสันติภาพสากล 2555”

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ขอเชิญชวนทุกสันติภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัด สถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “สงบนิ่งร่วมจิตธิษณ์ฐาน และอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2555” ในช่วงเช้าเวลาเช้าแถวเคารพธงชาติ ของวันที่ 21 กันยายน 2555 เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้เด็กเยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “สันติภาพ” และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และ โลก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ จะจัดงานประชุมผู้นำนานาชาติเพื่อสันติภาพ (International Leadership Conference: ILC) เรื่อง “ธรรมาภิบาลและความร่วมมือระหว่างนานาชาติเพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2555 ณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้นำจากประเทศในภาคพื้นเอเชียมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในเอเชียกับผู้นำในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 300 ท่าน เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายผู้ทำงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล คุณธรรม สันติภาพ และความปรองดองในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคเอเชียอันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศแห่งความร่วมมือ ความเข้าใจ ความกลมเกลียว และสันติภาพให้แก่จังหวัดสงขลา และใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ และวัฒนธรรม

ท่านที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงาน โทร.

02-718-7766 ต่อ 210, 221 หรือที่ www.upf.or.th

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประเทศไทย)

4 อาคารสุทนต์หอ ซอยรามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

Tel. 02-718 7766 ต่อ 221, 230 Fax. 02-716 2248, 02-718 5086

E-mail: ajpfthai@gmail.com, upfthailand@gmail.com

www.upf.or.th, www.upf.org